

## บรรณาธิการแถลง

วารสารพัฒนาสังคม ฉบับที่ 2 (ตุลาคม) ปีที่ 22 พ.ศ. 2563 ประกอบด้วยบทความที่น่าสนใจหลากหลายจำนวน 10 บทความ เริ่มต้นด้วยบทความของ วิมลมาลย์ สวัสดิ์ และ อาแว มะแส ได้ศึกษาการพัฒนาศักยภาพของวิสาหกิจเพื่อสังคมด้านการท่องเที่ยวในประเทศไทย โดยใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อศึกษาวิสาหกิจเพื่อสังคมด้านการท่องเที่ยวในประเทศไทย ด้านพัฒนาการ แนวความคิดในการดำเนินงาน รูปแบบธุรกิจ การบริหารจัดการ นวัตกรรมทางสังคม รวมทั้งความสำเร็จและเงื่อนไขความสำเร็จตลอดจนผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และแสวงหาแนวทางในการดำเนินงานและพัฒนาศักยภาพของวิสาหกิจเพื่อสังคมด้านการท่องเที่ยวในประเทศไทย

บทความต่อมา เป็นการศึกษาเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก โดยผู้เขียน ชัยยนต์ ประดิษฐ์ศิลป์ และคณะ ได้ทำการศึกษายุทธศาสตร์การขับเคลื่อนนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก: แนวทางใหม่ของการพัฒนาอุตสาหกรรมทุนนิยมในประเทศไทย

บทความที่สาม เป็นการศึกษาชุมชนมิตรคามริมแม่น้ำเจ้าพระยา โดยผู้เขียน สิริตา มยุขโชติ และคณะ ได้ศึกษาเรื่อง มิตรคาม: พื้นที่แห่งการพัฒนา ความทรงจำ และการต่อรองความหมาย ด้วยวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ และได้ให้ข้อเสนอแนะแนวทางการลดผลกระทบโครงการสร้างทางเลียบริมแม่น้ำเจ้าพระยาได้อย่างน่าสนใจ

บทความที่สี่ เกี่ยวข้องกับโอกาสและความเป็นธรรมทางสังคมของเด็กต่างชาติ โดยผู้เขียน สุวิมล อุดอามาตย์ และคณะ ได้ศึกษาโรงเรียนผู้คอนเทนเนอร์: โอกาสและความเป็นธรรมทางสังคมของเด็กชายขอบข้ามชาติในบ้านพักคนงานก่อสร้าง บริษัท ที.ที.เอส. เอ็นจิเนียริง (2004) จำกัด โดยพบว่า เด็กในแหล่งก่อสร้างสัญชาติกัมพูชาเดินทางมาจากหลายพื้นที่ในกัมพูชา เป็นเด็กกลุ่มที่เข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานในไทยได้น้อยมาก

บทความถัดมา กัญญา อภิพรชัยสกุล และ เฉลิมพล แจ่มจันทร์ ได้ศึกษาปัจจัยกำหนดการเข้าถึงการศึกษาของเด็กข้ามชาติ การศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลเชิงบวกที่สำคัญ ได้แก่ การได้รับการจดทะเบียนการเกิด แผนของครอบครัวในการให้เด็กข้ามชาติอาศัยอยู่ในอำเภอแม่สอด หรือในประเทศไทยหลังจากอายุ 15 ปีขึ้นไป

บทความที่หก เป็นประเด็นเกี่ยวกับทุนทางสังคม โดย อรรวรรณ แซ่หว่าง ได้ศึกษาเรื่อง ทุนทางสังคมกับความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของชุมชนย่านเยาวราช ได้แสดงให้เห็นว่า ทุนทางสังคมในชุมชนย่านเยาวราชมีความเข้มแข็ง มีพื้นฐานจากความเข้มข้นทางวัฒนธรรมภายใต้อิทธิพลของแนวคิดขงจื้อและภูมิปัญญาอันเป็นแบบฉบับของชาวจีน

บทความที่เจ็ด เป็นการศึกษาเรื่อง การบริหารจัดการองค์การภาคประชาสังคมที่ก่อให้เกิดประสิทธิผลสู่ครอบครัวเข้มแข็ง ซึ่งผู้เขียนคือ นรวาตี อินทวงษ์ ได้ทำการศึกษาการบริหารจัดการองค์การ

สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กรที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการองค์การ และประสิทธิผลการดำเนินงานของสถาบันครอบครัวเข้มแข็ง โดยได้ให้ข้อเสนอแนะไว้ได้อย่างน่าสนใจ

บทความที่แปด เป็นการศึกษาความไว้วางใจกับความสำเร็จของคลัสเตอร์ด้านการแปรรูปอาหาร: กรณีศึกษา ตำบลท่าสุต จังหวัดเชียงราย โดยผู้เขียน จงพีชนัน จันทร์ลา ทำการศึกษาด้วยวิธีวิจัยเชิงปริมาณ ร่วมกับวิธีเชิงคุณภาพ และได้ข้อค้นพบในการศึกษาที่น่าสนใจ

บทความถัดมา เป็นการศึกษาการสร้างตัวตนของผู้ประกอบอาชีพแม่บ้าน: กรณีศึกษาแม่บ้านใน มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งของจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยผู้เขียน กนกกุล เพชรอุทัย มุ่งเน้นศึกษาในประเด็นที่เกี่ยวกับแรงจูงใจ รูปแบบในการจัดการอาชีพ และสภาพการทำงานผ่านความสัมพันธ์กับกลุ่มคนต่าง ๆ ในที่ทำงานของแม่บ้าน ตลอดจนประเด็นมุมมองของผู้ประกอบอาชีพที่สร้างตัวตนทางอาชีพขึ้นมา และผลลัพธ์จากการสร้างตัวตนของผู้ประกอบอาชีพแม่บ้าน ผลการศึกษาพบว่ามีความน่าสนใจอย่างมีนัยยะสำคัญ

บทความสุดท้าย เป็นการศึกษาการหาเกณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับการคัดเลือกสถานที่สำหรับสร้าง สถานีขนถ่ายมูลฝอยย่อย โดยผู้เขียน ศศมล มันทะเล และ ฆริกา คันธา ทำการประยุกต์ใช้กระบวนการตัดสินใจตามลำดับชั้น (AHP) เพื่อหาเกณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับการคัดเลือกสถานที่สำหรับสร้างสถานีขนถ่าย มูลฝอยย่อย (สนย.) ที่เหมาะสม โดยรวบรวมข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญด้านการรวบรวมและเก็บขนมูลฝอย จำนวน 7 ราย

สุดท้ายนี้ขอให้ผู้อ่านและสมาชิกวารสารทุกท่านได้โปรดมีส่วนร่วมด้วยการให้คำแนะนำที่เป็น ประโยชน์และส่งบทความมาร่วมตีพิมพ์ เพื่อจะได้ช่วยกันขับเคลื่อน “วารสารพัฒนาสังคม” ให้มีการพัฒนา ในเชิงคุณภาพต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง

อาจารย์ ดร.พัชรินรุจา จันทโรนานนท์  
บรรณาธิการ

การพัฒนาศักยภาพของวิสาหกิจเพื่อสังคมด้านการท่องเที่ยวในประเทศไทย <i>วิมลมาลย์ สวัสดิ์ อาแว มะแส</i>	1
ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก: แนวทางใหม่ของการพัฒนาอุตสาหกรรมทุนนิยมในประเทศไทย <i>ชัยยนต์ ประดิษฐ์ศิลป์ ชวงค์ อุบลี อัครวิน แก้วพิทักษ์</i>	23
มิตรคาม : พื้นที่แห่งการพัฒนา ความทรงจำ และการต่อรองความหมาย <i>สริตา มยุชโชติ อีราพร ทองปัญญา ธนารดี คำยา</i>	39
โรงเรียนผู้คอนเทนเนอร์: โอกาสและความเป็นธรรมทางสังคม ของเด็กชายขอบข้ามชาติในบ้านพักคนงานก่อสร้าง บริษัท ที.ที.เอส. เอ็นจิเนียริง (2004) จำกัด <i>สุวิมล อุดอามาตย์ อรนต์ดา ชิมศรี ชลิตา บัณทวงศ์</i>	57
ปัจจัยกำหนดการเข้าไม่ถึงการศึกษาของเด็กข้ามชาติ <i>กัญญา อภิพรชัยสกุล เฉลิมพล แจ่มจันทร์</i>	73
ทุนทางสังคมกับความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของชุมชนย่านเยาวราช <i>อรรรรณ แซ่ว่าง</i>	91
การบริหารจัดการองค์การภาคประชาสังคมที่ก่อให้เกิดประสิทธิผล สู่ครอบครัวเข้มแข็ง <i>นราวดี อินทวงษ์</i>	106
ความไว้วางใจกับความสำเร็จของคลัสเตอร์ด้านการแปรรูปอาหาร: กรณีศึกษาตำบลท่าสุต จังหวัดเชียงราย <i>จงพีชน์ จันทร์ลา</i>	126

การสร้างตัวตนของผู้ประกอบอาชีพแม่บ้าน: 147  
กรณีศึกษาแม่บ้านในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งของจังหวัดสุราษฎร์ธานี  
*กนกกุล เพชรอุทัย*

การหาเกณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับการคัดเลือกสถานที่สำหรับ 162  
สร้างสถานีขนถ่ายมูลฝอยย่อย โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์ลำดับชั้น  
*ศศมน มั่นทะเล ฌริกา คันธา*

## บทวิจารณ์หนังสือ

เรื่อง “ดิน น้ำ ข้าว และชาวนา - ชาติพันธุ์วรรณนาของชาวนาบางระกำ” 178  
*กวิณธร เสถียร*

## คำแนะนำวารสารพัฒนาสังคม